

THÔNG BÁO

**Kết luận của ông Tạ Hồng Quảng – Phó Chủ tịch UBND huyện
Phó chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 huyện
tại buổi kiểm tra xã Đa Kia ngày 03/12/2021**

Ngày 03/12/2021, ông Tạ Hồng Quảng – Phó chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại xã Đa Kia.

Thành phần tham dự: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế, VP HĐND và UBND huyện.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các ổ dịch tại thôn Bình Hà 1, Bình Hà 2, nghe các cơ quan, đơn vị, báo cáo các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, kết thúc buổi làm việc, ông Tạ Hồng Quảng kết luận như sau:

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã Đa Kia diễn biến vô cùng phức tạp, tính đến chiều ngày 3/12/2021 thôn Bình Hà 1 đã xuất hiện 13 ca nhiễm, Bình Hà 2 có 195 ca và có chiều hướng tiếp tục gia tăng. Để thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng dịch, ứng phó với mọi tình huống của dịch bệnh, UBND huyện yêu cầu:

1. UBND xã Đa Kia:

Phối hợp Trung tâm Y tế huyện, Trường THPT Đa Kia kích hoạt khu cách ly tập trung công dân tại trường THPT Đa Kia trong chiều ngày 03/12/2021 để tiếp nhận các trường hợp phải cách ly tập trung theo quy định. Yêu cầu kích hoạt động trên cơ sở sử dụng trang thiết bị có sẵn. Trường hợp những trang thiết bị còn thiếu đề xuất Ban chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện bổ sung hoặc tiến hành mua sắm theo quy định.

Phối hợp Trung tâm Y tế rà soát, phân loại chính xác các đối tượng F1, F0 theo từng nhóm nguy cơ, nhóm gia đình để có biện pháp điều trị, cách ly theo quy định.

Phối hợp Trường Tiểu học Đa Kia C, trường THCS Đa Kia và trường Mầm non Đa Kia kích hoạt khu cách ly tập chủ động nhân lực sẵn sàng cho việc vận hành các khu vực này.

Huy động mạnh mẽ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy vai trò của tổ covid – 19 cộng đồng và đội ngũ già làng, người có uy tín để tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Phối hợp Đài truyền thanh huyện, Trung tâm VH – TT và thể thao tăng cường công tác tuyên truyền các nội dung về việc điều trị f0, cách ly f1 tại nhà để nhân dân nắm rõ và thực hiện.

Giám sát chặt chẽ các khu vực có f1 cách ly tại nhà và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.



Căn cứ tình hình thực tế để phân bổ lực lượng làm nhiệm vụ tại các địa điểm cách ly, phong tỏa. Trường hợp cần đề xuất UBND huyện điều động lực lượng ở các địa phương khác đến hỗ trợ thì báo cáo UBND huyện để xử lý.

Nắm rõ tình hình, hoàn cảnh của các hộ dân trong khu cách ly, phong tỏa để có phương án hỗ trợ kịp thời. Không để nhân dân đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số bị thiếu lương thực, thực phẩm.

Huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân về nhân lực, công lao động đảm bảo hoạt động sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho nhân dân..

Huy động mạnh thường quân hỗ trợ cho nhân dân. Điều tiết hỗ trợ nhu yếu phẩm hợp lý cho nhân dân vùng cách ly phong tỏa và lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.

Lập dự toán đề nghị bổ sung kinh phí kịp thời để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

2. Trung tâm Y tế huyện:

Thiết lập và kích hoạt trạm Y tế lưu động đặt tại nhà nguyện thôn Bình Hà 2 trong ngày 3/12/2021 và bố trí nhân lực hoạt động hiệu quả.

Phân loại f0 đã công bố để có phương án cách ly, điều trị (tại nhà hoặc tập trung), hoàn thành trước 19 giờ ngày 3/12/2021.

Phối hợp Công an huyện điều tra, truy vết kịp thời để xác định và phân loại f1, f0 chính xác. Nghiên cứu, tham mưu các trường hợp f1 cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà. Lưu ý: đối với những gia đình đã có tất cả thành viên mắc bệnh thì xem xét có thể cho cách ly, điều trị tại nhà (*nếu đủ điều kiện*) để giảm áp lực cho hệ thống y tế và tạo tâm lý thoải mái cho nhân dân.

Huy động lực lượng Y tế của các xã hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Đa Kia

Cung cấp trang thiết bị Y tế cần thiết cho các khu vực cách ly, điều trị, phong tỏa và hướng dẫn cho các lực lượng làm nhiệm vụ các giải pháp an toàn phòng dịch, không để lây nhiễm chéo.

Tiếp tục lấy mẫu nhanh chóng, triệt để để tách f0 ra khỏi cộng đồng.

3. Công an huyện:

Phối hợp Trung tâm Y tế huyện truy vết nhanh chóng, chính xác để xác định f1, f2 và các nguồn lây để khoanh vùng, dập dịch hiệu quả.

Bố trí lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, giám sát chặt chẽ tại các địa điểm phong tỏa, cách ly, điều trị. Phối hợp UBND xã tuần tra, giám sát thường xuyên để nhắc nhở và xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống pháp dịch theo quy định.

4. Ban chỉ huy Quân sự huyện:

Hướng dẫn việc thiết lập, vận hành khu cách ly tập trung tại xã

Chỉ đạo bố trí lực lượng dân quân làm nhiệm vụ ở các địa điểm cách ly, phong tỏa, điều trị...

Trước tình hình diễn biến phức tạp, UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực rất lớn vượt qua khó khăn của các cơ quan, đơn vị và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch xã Đa Kia. Đề nghị các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ứng phó linh hoạt để sớm khống chế được dịch bệnh đưa cuộc sống của nhân dân về trạng thái bình thường mới.

Trên đây là Thông báo kết luận của ông Tạ Hồng Quảng – PCT UBND huyện – Phó chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid – 19 huyện tại buổi kiểm tra thực tế tại xã Đa Kia, UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTHU, TT.HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Thành viên BCĐ huyện;
- Thành viên Trung tâm chỉ huy;
- Các đơn vị được phân công nhiệm vụ;
- LĐVP, CVK;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Hương

